



บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่อง การตัดต่อคลิป Tiktok เพื่อการประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.30 – 11.00 น.

ณ กองสื่อสารองค์การ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (รูปแบบออนไลน์)

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>น.ส.สุพรรณษา โพธิกนิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองสื่อสารองค์การ</p> <p>วันที่บันทึกเรื่องราว 15 กันยายน 2565</p>	<p>ตามบทบาทหน้าที่ ของกองสื่อสารองค์การ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในและภายนอก การใช้สื่อ Social Media นับเป็นเครื่องมือช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย นั่นคือ นักศึกษา และการนำเครื่องมือที่เป็นกระแสอย่างTiktok เข้ามาเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ นั้นทำให้การสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย และนักศึกษาลดช่องว่างมากขึ้น เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย งานบริหารสื่อใหม่ จึงจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “การตัดต่อคลิป Tiktok เพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมีการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจำนวน 11 คน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1. นายศิริวัฒน์ สายสุนทร2. นางสาวสุพรรณษา โพธิกนิษฐ3. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยวงศ์4. นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา5. นายณัฐวุฒิ เศษกำปัง6. นางสาวนันทนา สีมา7. นางสาวปริยาวิทย์ รุ่งรัตนไชย8. นางสาวชานิตา โฮ่คำ9. นางสาวพุทธชาติ แยมวิทย์วงศ์กุล10. นายณรงค์กร ประสารแสง11. นางสาววราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ <p>เริ่มการในการอบรมรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.30 น. โดย น.ส. ปริยาวิทย์ รุ่งรัตนไชย เป็นผู้บรรยาย และนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอ ซึ่งมีใจความสำคัญและข้อมูลรู้งานอันดับแรกผู้ใช้ต้องมี application ด้วยการ Download จาก Play store และ IOS และดำเนินการสมัคร Account ให้เรียบร้อย โดยได้อธิบายถึงการสร้าง Tiktok ด้วยการนำคลิปจากแหล่งอื่นเพื่อสร้างคลิป</p> <ul style="list-style-type: none">- เลือกปุ่มเครื่องหมาย + และเลือกวิดีโอ หากมีวิดีโอที่ต้องการเลือกเพิ่ม จะมีเครื่องหมาย ✓ เพื่อเข้าไปเลือกวิดีโอเพิ่มเติมและกดถัดไป- หากต้องการใส่เพลง ให้เลือกเข้าไปที่เพิ่มเพลง- เลือกเครื่องมือที่มีชื่อว่าปรับแต่งคลิป โดยปรับแต่งทีละคลิป	<ol style="list-style-type: none">1. วิธีการดาวโหลด application และการสมัคร Account2. ทราบถึงการตัดต่อคลิปวิดีโอบนช่องทาง Tiktok และการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ ทำให้คลิปมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น3. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ในการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<ul style="list-style-type: none"> - เลือกปุ่มเครื่องหมาย + และเลือกวิดีโอ หากมีวิดีโอที่ต้องการเลือกเพิ่ม จะมีเครื่องหมาย ✓ เพื่อเข้าไปเลือกวิดีโอเพิ่มเติมและกดถัดไป - หากต้องการใส่เพลง ให้เลือกเข้าไปที่เพิ่มเพลง - เลือกเครื่องมือที่มีชื่อว่าปรับแต่งคลิป โดยปรับแต่งทีละคลิป - เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก หากต้องการปรับแต่งเพิ่มเติม สามารถทำได้โดยการเลือกเครื่องมือจากแถบเครื่องมือมุมขวาด้านบน - เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่า ถัดไป - สามารถตั้งค่าการเผยแพร่ได้ว่าต้องการให้ใครเห็น หรือแสดงความคิดเห็นได้ด้วย สามารถตั้งให้โพสต์ หรือ บันทึกร่างไว้โพสต์ครั้งต่อไปก็สามารถทำได้เช่นกัน <p style="text-align: center;">ภาพการอบรมในรูปแบบออนไลน์</p>  	

ผู้เล่า

รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

ภาพการอบรมในรูปแบบออนไลน์

